

## Iskedyul ng Buong Araw A / B Simula Abril 19

Abril 8, 2021

Minamahal na Mga Magulang at Tagapangalaga, Masisiyahan

kaming ipahayag na nagbabago kami sa buong araw 7:45 -1: 45 Lunes hanggang Huwebes sa iskedyul ng A / B simula Lunes, Abril 19 Ipagpapatuloy namin ang klase sa online ng Biyernes 8:00 - 11:00 hanggang Biyernes, Mayo 14. Magbibigay ang mga bus ng transportasyon para sa bagong iskedyul na ito.

Ang aming plano ay ipagpatuloy na sundin ang bagong patnubay sa CDC para sa pisikal na distansya sa mga setting ng paaralan. Ginagawa ito sa pamamagitan ng pagbawas ng mga kinakailangan sa distansya mula anim na talampakan hanggang tatlong talampakan sa maraming mga pagkakataon, hangga't pinananatili ang mga kaligtasan ng COVID-19. Ang pangunahing pakikipag-ugnay ng iyong anak sa ibang mga bata ay nasa loob ng silid aralan. Ang lahat ng mga mag-aaral ay makakasama sa kanilang antas ng grade sa panahon ng recess at tanghalian. Ang ilang mga mag-aaral ay maaaring pumunta sa isa pang silid-aralan sa kanilang antas ng grado para sa isang 30 minuto na pangkat ng pagbabasa.

Iskedyul ng A / B para sa buong araw na pag-aaral ng personal:

Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes (naka-attach na iskedyul ng araw ng paaralan)

Pag-drop ng Kotse 7:30 Car Pick Up 1:45 PM

Biyernes - Online na klase sa bahay 8:00 - 11:00 hanggang Biyernes Mayo 14. Ang

lahat ng mga computer sa paaralan ay kailangang ibalik sa huling dalawang linggo ng Mayo. Tingnan ang nakalalagay na *Pagbalik ng Computer* iskedyul ngupang malaman ang araw at oras na hiniling sa iyong pamilya na magdala ng mga computer at charger. Mangyaring tandaan na nilagdaan mo ang isang form na sumasang-ayon na magbayad para sa anumang hindi pa nababalik na computer at mga charger. Gayundin, kailangang magbayad ang mga magulang para sa anumang pinsala.

Salamat sa iyong patuloy na suporta at kakayahang umangkop sa buong hamon ng taong ito. Nagpapasalamat kami sa lahat ng iyong nagawa upang matulungan ang iyong anak na maging matagumpay sa paaralan. Napakagandang makita ang iyong mga anak pabalik sa Kahakai!

Taos-puso,

Jan Silberman  
pansamantalang Principal